



ฉบับที่ 12/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนสิงหาคม 2562 ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน จากการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่จะลดตัว และการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่กลับมาหดตัว ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง จากผลผลิตยางพาราและมันสำปะหลัง ตามพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรสำคัญอื่น ๆ อาทิ การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐยังคงหดตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง ตามผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในสาขาการผลิตก่อสร้างและบริการ สำหรับภาคการเงินเดือนกรกฎาคม 2562 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่จะลดตัว หลังผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยหมดไป กอปรกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ยังไม่ส่งผลต่อการบริโภคชัดเจนนัก เนื่องจากเม็ดเงินได้เข้าสู่ระบบในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่กลับมาหดตัว สำหรับภาคบริการ **ด้านการท่องเที่ยว** ขยายตัวต่อเนื่อง จากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับรายได้บริการสาขาโรงแรมและภัตตาคารที่ขยายตัวจากหมวดอาหาร อย่างไรก็ตาม อัตราการเข้าพักโรงแรมปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อนบ้าง จากการจัดประชุมและสัมมนาที่ลดลง

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งด้านผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยผลผลิตขยายตัวจากยางพาราและมันสำปะหลัง ตามพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น ด้านราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้น จากราคาข้าวเปลือกเหนียวเป็นสำคัญ เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง และบางส่วนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่อง จากการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ ตามการปิดปรับปรุงสายการผลิตของผู้ผลิตบางราย การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวต่อเนื่อง ตามการปรับลดสินค้าคงคลังของคู่ค้าจากต่างประเทศ และการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษหดตัวหลังจากที่เร่งไปมากในเดือนก่อน ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรงตัว

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ทั้งการลงทุนก่อสร้าง โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อที่อยู่อาศัย ตามภาวะอสังหาริมทรัพย์โดยรวมที่หดตัว และการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์หดตัว ตามการผลิตเพื่อการส่งออกที่ลดลง

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวต่อเนื่อง ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสำคัญ ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวดีขึ้น จากหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร กลับมาหดตัว ตามการนำเข้า โดยเฉพาะการนำเข้าโทรศัพท์มือถือจากจีนตอนใต้และเวียดนามที่ลดลง เนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้า และการนำเข้าไฟฟ้าจาก สเปน, ลาว ที่ชะลอตัว สำหรับการส่งออกขยายตัวชะลอลง ตามการส่งออกรถยนต์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไป สเปน, ลาว ที่ลดลง และการส่งออกผลไม้ไปเวียดนามที่ชะลอตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.89 ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก ด้านอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง ตามผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในสาขาการผลิต ก่อสร้าง และบริการ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในกลุ่มการจ้างงานชั่วคราว ขณะที่การจ้างงานปกติ และการจ้างงานล่วงเวลาปรับลดลง

ภาคการเงิน เงินฝากและสินเชื่อกคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากคงค้างของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากเงินฝากกระแสรายวันของส่วนราชการ ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจชะลอลงจากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yields) ด้านยอดสินเชื่อกคงค้างของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเล็กน้อยจากสินเชื่อประเภทเงินให้กู้ โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้แก่ภาคครัวเรือน ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th